

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (4)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วัน เดือน ปี 12 ก.ย. .2561 หน้า 7 เรื่อง พลังงาน

# บีโอไอหนุนลงทุนต่างชาติ เน้นอาหาร-ทอง-พลังงาน

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง หรือมูลนิธิ สวท. จัดทำผลศึกษาข้อมูลการลงทุนของกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ได้แก่ อิหร่าน เกนยา ซูดาน อินเดีย และบังกลาเทศ เนื่องจากเป็นตลาดที่ยังมีโอกาสเข้าไปลงทุนสูง เพราะยังไม่ค่อยมีผู้บุกเบิกเข้าไปมากนัก โอกาสทางธุรกิจจึงยังเปิดกว้างสำหรับนักลงทุนไทย โดยบีโอไอได้จัดข้อมูลอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนไทย เตรียมพร้อมก่อนไปลงทุนจริง เพื่ออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เช่น อิหร่าน มีทรัพยากรที่สมบูรณ์ ควรเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องค่าเงิน กฎระเบียบด้านการลงทุนและผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของนานาชาติ มีความต้องการให้เข้ามาลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์

ส่วนเกนยา จุดเด่นสำคัญคือ เรื่องกฎระเบียบที่รัฐบาลเกนยากำลังปรับปรุงให้ง่ายและสะดวกต่อการลงทุน มีนโยบายด้านการลงทุนจะส่งเสริมผ่านมาตรการทางภาษี แต่ข้อจำกัดคือ ตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก ทำให้มีกำลังซื้อน้อย ประชากรมีรายได้ต่อหัวต่ำ นักลงทุนไทยเหมาะที่จะใช้เกนยาเป็นฐานการผลิตเพื่อขยายการลงทุนไปยังตลาดยุโรปและอาหรับ อุตสาหกรรมที่เกนยาต้องการคือ พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร ยา ขณะที่ซูดาน เปิดให้นักลงทุนต่างชาติถือครองกิจการได้ 100% ต้องการกระตุ้นการลงทุนในทุกอุตสาหกรรม แต่ที่ความต้องการเป็นพิเศษ ได้แก่ น้ำมัน ทองคำ และสินค้าเกษตร, ส่วนอินเดีย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะกับใช้พื้นที่เป็นฐานแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ.

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (4)

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน วัน เดือน ปี 12 ก.ย. .2561 หน้า 6 เรื่อง พลังงาน

# ‘บีโอไอ’หนุนไทยลงทุนตปท. ทำข้อมูล5ตลาดใหม่ให้ศึกษา

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จัดทำผลศึกษาข้อมูลด้านการลงทุนของกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ได้แก่ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐชูดาน สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักลงทุนไทยเตรียมพร้อมก่อนไปลงทุนจริง เพื่อลดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ “ตลาดใหม่ทั้ง 5 ประเทศ ยังมีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนสูงเนื่องจากยังมีผู้บุกเบิกเข้าไปไม่มากนัก โอกาสทางธุรกิจจึงยังเปิดกว้าง” นายโชคดีกล่าว

นายโชคดีกล่าวว่า อุตสาหกรรมที่อิหร่านต้องการให้เข้ามาลงทุนคือพลังงานแสงอาทิตย์ ขณะที่เคนยาเป็นประเทศขนาดเล็ก กำลังซื้อน้อย จึงเหมาะใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อขยายการลงทุนไปตลาดยุโรปและอาหรับ โดยอุตสาหกรรมที่เคนยาต้องการ คือพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร ยา ส่วนชูดานเป็นประเทศที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเต็มที่ เปิดให้ต่างชาติถือครองกิจการได้ 100% ขณะที่อินเดียในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับเป็นฐานแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติเพื่อขยายไปยังตลาดที่ใหญ่กว่า ได้แก่ บังกลาเทศ อินเดียส่วนกลาง และทิเบต และประเทศสุดท้าย บังกลาเทศ มีจุดเด่นเรื่องต้นทุนค่าแรงต่ำและมีแรงงานในระบบจำนวนมาก แต่มีข้อควรระวังคือมาตรการและกฎระเบียบต่างๆ มีความซับซ้อน